

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **495/UBND-LĐT BXH**  
V/v báo cáo tác động của dịch bệnh  
COVID-19 đến tình hình lao động,  
việc làm trên địa bàn huyện

Triệu Sơn, ngày **15 tháng 3** năm 2020

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số 365/SLĐT BXH-LĐVL ngày 17/02/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

Sau tết cũng như trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch, UBND huyện đã triển khai đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn và doanh nghiệp tăng cường công tác phòng chống, ổn định sản xuất. Qua tổng hợp báo cáo nhanh của các địa phương và tổ chức kiểm tra trực tiếp một số doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy:

+ Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện: 278 Doanh nghiệp. Trong đó: 44 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ năm 2019 về trước.

+ Tổng số hợp tác xã: 57 HTX, trong đó có 07 HTX đã ngừng hoạt động từ năm 2019 về trước.

+ Tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động thường xuyên hiện nay là 234 doanh nghiệp và 50 hợp tác xã.

+ 100% người lao động đã trở lại làm việc bình thường.


Như vậy, có thể thấy không khí lao động, sản xuất của các doanh nghiệp cũng như của nhân dân rất tốt.

Tuy nhiên, nếu tình hình dịch có thể còn kéo dài, với nguồn nguyên liệu phụ thuộc, chắc chắn một số doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi khó khăn về nguyên liệu có thể dẫn đến tình trạng một bộ phận công nhân phải nghỉ việc tạm thời hoặc là dịch chuyển sang những công việc khác, nhất là công nhân, lao động trong lĩnh vực giày da, may mặc hay một số ngành nghề phụ thuộc nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐT BXH.

**KI CHỨ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Quang Trung**